

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
โอกาส/ความเสี่ยง	<p>๑. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีกรรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง</p> <p>๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการ กำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้รับจ้างที่มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>๓. การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างสร้างความเสียหายให้กับองค์กร</p>
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ Expo 2025 Osaka Kansai และคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai</p> <p>แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai</p> <p>ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ Expo 2025 Osaka Kansai ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการดำเนินการ จัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ซึ่งมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ</p>

	<p>๑.หน้าที่คณะกรรมการสถานที่จัดนิทรรศการ หน้าที่และอำนาจ</p> <p>(๑)กำหนดกรอบ และขอบเขตของงานจัดสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๒)กำหนดแผนการจัดสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๓)ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion)</p> <p>(๔)รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุป และประเมินผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒.คณะกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ หน้าที่และอำนาจ</p> <p>(๑) กำหนดกรอบ และขอบเขตของงานจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๒) กำหนดแผนจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๓) ควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๔) รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุป และประเมินผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๕) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.คณะกรรมการประสานงานสนับสนุนการจัดงาน หน้าที่และอำนาจ</p> <p>(๑) กำหนดกรอบและขอบเขตของงานด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานที่จัดนิทรรศการการเข้าร่วมงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai และคณะกรรมการจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์</p> <p>(๒) ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเข้าร่วมงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๓) รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุป และประเมินผลการดำเนินงานนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย</p>
--	---

	<p>กิจกรรมหรือการดำเนินการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น</p> <p>๑.มาตรการป้องกันการทุจริตและตรวจสอบด้านการเงินในแผนการปฏิบัติการและแผนงบประมาณมาตรการป้องกันการทุจริต</p> <p>๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) คณะกรรมการอำนวยการ Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๒) คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai</p> <p>(๓) คณะอนุกรรมการสถานที่จัดนิทรรศการ</p> <p>(๔) คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์</p> <p>(๕) คณะอนุกรรมการประสานงานสนับสนุนการจัดงาน</p> <p>(๖) คณะกรรมการตรวจรับทางเทคนิค และ</p> <p>(๗) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทาง การดำเนินการรองรับการจัดงาน Expo ๒๐๒๕ Osaka Kansai และกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามกฎระเบียบ</p> <p>๑.๒ มาตรการตรวจสอบด้านการเงิน มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>(๒) คณะตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ทีม Legacy และ Inventory)</p> <p>(๓) คณะตรวจรับการดำเนินการรื้อถอน (ทีม Legacy และ Inventory) และ</p> <p>กลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ระบบควบคุมภายใน</p>
ผลความสำเร็จของมาตรการ	ผลความสำเร็จตอนปลายปีงบประมาณ